

## **Trường THCS Ngô Gia Tự: Tổ chức tham quan cho học sinh tại Khu du lịch Hồ núi Cốc- TP Thái Nguyên**

Ngày 7/11, trường THCS Ngô Gia Tự đã tổ chức chương trình tham quan Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên. Đây là chương trình ngoại khoá nằm trong Kế hoạch học tập của năm học 2023- 2024 của nhà trường. Tại đây các em học sinh đã được tham quan các động ở Hồ Núi Cốc như: Thủy Cung, Huyền Thoại Cung, Động ba cây thông, Âm phủ...được gắn liền với các câu chuyện huyền thoại mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, bình dị đến lạ thường nhưng lại vô cùng hấp dẫn, độc đáo.

Đến đây, thầy và trò Trường THCS Ngô Gia Tự rất ấn tượng bởi tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất cả nước với độ cao hơn 45m trên diện tích khoảng 5.000m<sup>2</sup>. Đặc biệt bên trong tượng Phật là ngôi chùa được mang tên “Chùa Thiêng Thác Vàng” mang đậm bản sắc dân tộc, cảnh quan uy nghiêm.

Đến tham quan nơi đây, các thành viên trong đoàn không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh “Sơn thủy hữu tình” mà còn được học về lối sống nhân ái, đoàn kết.

Công viên nước hồ núi Cốc với những công trình dịch vụ hấp dẫn như: “Vườn cau ao cá”, “Tích Tề thiên đại thánh”, “Bể bơi”, “Đường trượt”, “Cá chép” và “Cá heo”, đồng Địa Ngục, huyền thoại cung, công viên cổ tích. Các em còn được tham gia các trò chơi thiếu nhi, các cảm giác mạnh như: Thuyền rồng, tàu lượn siêu tốc, thuyền rồng, đĩa bay, xe đung hay thư giãn ngâm chân tại hồ cá matxa.



Các em thích thú tham gia các trò chơi ngoài trời



### Các thầy cô giáo và BPH cùng chụp ảnh lưu niệm tại khu du lịch

Sau khi tham quan và cùng nhau chơi nhiều trò chơi thú vị tại Khu vui chơi giải trí Hồ núi Cốc, các em học sinh đã được giao lưu môn thể thao dân gian kéo co cùng trường THCS Ngọc Lâm. Đây là một trò chơi dân gian truyền thống ở Việt Nam, gắn liền với kí ức tuổi thơ tươi đẹp của nhiều thế hệ. Nội dung giao lưu hấp dẫn, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh cả hai trường.

Tham gia hoạt động này mỗi đội chơi đều đã cố gắng mang về chiến thắng cho lớp mình. Với những đội thi chưa giành được thắng lợi, cũng đã nhận được sự cổ vũ của tập thể trường.



Học sinh hào hứng tham gia trò chơi kéo co tập thể



Các cổ động viên chăm chú theo dõi



Và cả hào hứng cổ động cùng hô to: Ngô Gia Tự chiến thắng!



Tranh thủ Cosplay cùng bạn nhân chuyến tham quan ý nghĩa